



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปธ."ทปอ."ไม่ขัดคว่ำกม.กลางม.นอกระบบ

แต่ห่วงให้สภามหา"ลัยประเมินอธิการฯ ซึ่งไม่ควรกำหนดสัดส่วนทุน"น.ศ."ตายตัว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์กรณี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะไม่นำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.กลางมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อออกเป็นกฎหมาย แต่จะนำสาระที่ยกร่างไว้ไปบรรจุในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยแทน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าว่า ตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม ทปอ.ในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ ได้พิจารณาว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะเดิม ทปอ.ต้องการให้ออก พ.ร.บ.กลางของมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการด้วย เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวเห็นว่าทาง ศธ.สามารถทำได้ แต่ ศ.ดร.วิจิตรก็ต้องประสานกับมหาวิทยาลัยด้วยว่าจะให้บรรจุประเด็นใดในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยบ้าง และน่าจะต้องทบทวนในกรณีของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการไปแล้วด้วยว่าจะเสียโอกาสหรือไม่

"ในกรณีที่ต้องเพิ่มประเด็นระบุให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต้องจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษายากจน รวมทั้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องรายงานบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และต้องถูกประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ นั้น ผมเห็นว่าไม่ควรจะกำหนดเป็นสัดส่วนทุนการศึกษาที่ชัดเจน เพราะจะเป็นการบีบบังคับมหาวิทยาลัยมากเกินไป เนื่องจากแต่ละสถาบันมีความเข้มแข็งทางการเงินแตกต่างกัน สำหรับประเด็นให้รายงานบัญชีทรัพย์สินผมไม่ขัดข้อง เพราะปกติอธิการบดีถือเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว ส่วนการให้สภามหาวิทยาลัยประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัย ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี และบางสถาบันก็ทำกันอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องทำแบบสร้างสรรคไม่ใช่จับผิด ไม่เช่นนั้นผู้บริหารจะไม่กล้าทำงาน" รศ.ดร.วันชัยกล่าว

รศ.ปฐม ปฐมอนพวงศ์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ปอมท.วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ปอมท.ก็เคยเสนอให้นำสาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ไปบรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยแทน โดยไม่ต้องมารอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

ด้าน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ. กล่าวว่า เท่าที่พูดคุยกับ ศ.ดร.วิจิตรก็ไม่ได้ขัดข้องกับหลักการของร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมที่ ทปอ.นำเสนอ เพียงแต่เกรงว่าจะทำให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ มีความล่าช้า เนื่องจากอาจต้องรอให้ออกกฎหมายกลางก่อน จึงให้นำสาระในร่างกฎหมายกลางไปบรรจุในร่าง พ.ร.บ.ของแต่ละมหาวิทยาลัยรัฐแทน โดยได้พูดคุยกับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) แล้ว ต่างก็เห็นด้วย เหลือแต่อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้พูดคุยกัน แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะร่าง พ.ร.บ.จุฬาก็สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯอยู่แล้ว นอกจากนี้ได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว ซึ่งไม่ขัดข้องที่จะให้แปรญัตติเพิ่มเติมสาระเข้าไปในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 5 มหาวิทยาลัยรัฐที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา